

ด่วนที่สุด

ที่ นน ๐๐๑๗.๓/ว ๘๖๗๔



คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน

ศาลากลางจังหวัดน่าน

ถนนน่าน-พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าและออกพื้นที่จังหวัดน่าน

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ปลัดจังหวัดน่าน อัยการจังหวัด รองผู้อำนวยการกองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นายกเทศมนตรีเมืองน่าน หัวหน้าชุดปฏิบัติการด้านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทาง เข้า - ออก พื้นที่จังหวัดน่านทุกด้าน และหัวหน้าชุดปฏิบัติการด้านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทาง เข้า - ออก พื้นที่จังหวัดน่าน โดยชุมชนทุกด้าน

อ้างอิง หนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๑๗.๓/ว ๒๒๑๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ตามที่จังหวัดน่านได้มีคำสั่งให้ระงับการเดินทางเข้าจังหวัดน่านเป็นการชั่วคราว ยกเว้นบุคคลใน ๕ ประเภท ซึ่งต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดและกักตัวอยู่ภายในบ้านหรือที่พักของตน เป็นเวลา ๑๔ วัน ตามมาตรฐานการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และต่อมาได้มีการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่านให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค แบ่งตามที่มาของกลุ่มบุคคลที่เดินทางเข้าเป็น ๒ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ รายใหม่ เกินกว่า ๒๘ วัน และมีความเสี่ยงต่ำ และ (๒) กลุ่มจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ รายใหม่ ไม่ถึง ๒๘ วัน และมีความเสี่ยงสูง รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสั่งให้กักกันตนเอง เป็นเวลา ๑๔ วัน ซึ่งมีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดน่านก่อนครบกำหนด ๑๔ วัน นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้มีความคลี่คลายไประดับหนึ่ง จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันและสถิติผู้เสียชีวิตในประเทศนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ควบคุมได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายมีการผ่อนคลายเป็นกรณีฉุกเฉินหรือจัดกิจกรรมบางอย่างได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ตลอดจนเพื่อผ่อนคลายเป็นโอกาสเสี่ยงของบุคคล สถานที่ และประเภทของกิจกรรม ภายใต้เงื่อนไขว่ายังคงให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการโดยเคร่งครัด และหากปรากฏว่ากลับมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มหรือโอกาสเสี่ยงมีมากขึ้นก็อาจจะจับหรือเปลี่ยนแปลงการผ่อนคลายเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดได้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน จึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ยกเลิกแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่านตามที่อ้างถึง และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าและออกพื้นที่จังหวัดน่านใหม่ ดังนี้

/๑. การเดินทาง...

๑. การเดินทางเข้าและออกพื้นที่จังหวัดน่านในหนึ่งวัน ให้ปฏิบัติดังนี้

๑.๑ กรณีการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตรรวมทั้งการขนส่งอุปกรณ์และเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่ง พัสตุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกัน ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไพรศณีย์ ยานพาหนะทางราชการ และการมาติดต่อราชการซึ่งมีเอกสารรับรองที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐตามที่จังหวัดน่านกำหนด ให้ผู้เดินทางต้องแสดง บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้ และเอกสารรับรอง รวมถึงการยอมรับ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ทั้งเข้าและออกพื้นที่จังหวัดน่าน

๑.๒ กรณีการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตรรวมทั้งการขนส่งอุปกรณ์และเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่ง พัสตุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกัน ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไพรศณีย์ ยานพาหนะทางราชการ และการมาติดต่อราชการ แต่ไม่มีเอกสารรับรองที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐตามที่จังหวัดน่านกำหนด ให้ผู้เดินทางต้องแสดง บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้ ยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ทั้งเข้าและออกพื้นที่จังหวัดน่าน และรับเอกสาร “ใบผ่านด่าน” กรอกข้อมูลแล้วนำไปยื่นที่หัวหน้าบ้าน (กรณี อยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน) หรือผู้ใหญ่บ้าน ณ จุดหมายการเดินทาง เพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการเดินทางเข้าพื้นที่ รวมทั้งให้หัวหน้าบ้านหรือผู้ใหญ่บ้านรายงานไปยังอำเภอพื้นที่ เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ Thai OM

๑.๓ กรณีประชาชนชาวไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่นหรือมีที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดอื่น ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน ให้ผู้เดินทางต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรแสดงตนอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้ ยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ทั้งเข้าและออกพื้นที่ จังหวัดน่าน และรับเอกสาร “ใบผ่านด่าน” กรอกข้อมูลแล้วนำไปยื่นที่หัวหน้าบ้าน (กรณี อยู่ในเขตเทศบาล เมืองน่าน) หรือผู้ใหญ่บ้าน ณ จุดหมายการเดินทาง เพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการเดินทางเข้าพื้นที่ รวมทั้งให้หัวหน้า บ้านหรือผู้ใหญ่บ้านรายงานไปยังอำเภอพื้นที่ เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ Thai OM

๒. การเดินทางเข้ามาจากจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง “รายชื่อจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ รายใหม่ เกินกว่า ๒๘ วัน และมีความเสี่ยงต่ำ” ให้ปฏิบัติดังนี้

๒.๑ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้

๒.๒ ยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ทั้งเข้าและออกพื้นที่จังหวัดน่าน

๒.๓ รับเอกสาร “ใบผ่านด่าน” กรอกข้อมูลแล้วนำไปยื่นที่หัวหน้าบ้าน (กรณีอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน) หรือผู้ใหญ่บ้าน ณ ภูมิลำเนาหรือเป็นที่ตั้งของบ้านหรือที่พัก ภายใน ๒๔ ชั่วโมง เพื่อจัดทำประวัติและให้หัวหน้าบ้านหรือผู้ใหญ่บ้านรายงานไปยังอำเภอพื้นที่ เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ Thai QM

๒.๔ หัวหน้าบ้าน (กรณีอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน) หรือผู้ใหญ่บ้านจะแจ้งให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านไปทำการสอบสวนโรค หากประเมินแล้วมีความเห็นว่า

๒.๔.๑ บุคคลนั้นมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือเป็นผู้สัมผัสโรคหรือเป็นพาหะ ให้ส่งบุคคลนั้นกักกันตนเอง ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดเป็นเวลา ๑๔ วัน

๒.๔.๒ บุคคลนั้นมีความเสี่ยงต่ำในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือไม่เป็นผู้สัมผัสโรคหรือเป็นพาหะ อาจสั่งให้บุคคลนั้นเฝ้าสังเกตอาการตนเอง (self monitoring) และต้องรายงานอาการต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทุกวัน เป็นเวลา ๑๔ วัน

๓. การเดินทางเข้ามาจากจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง “รายชื่อจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ รายใหม่ เกินกว่า ๒๘ วัน และมีความเสี่ยงต่ำ” ให้ปฏิบัติดังนี้

๓.๑ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้

๓.๒ ยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ทั้งเข้าและออกพื้นที่จังหวัดน่าน

๓.๓ ลงทะเบียนผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน และรับเอกสาร “ใบผ่านด่าน” แล้วนำไปรายงานตัวที่สาธารณสุขอำเภอหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูมิลำเนาเพื่อทำการสอบสวนโรค

๓.๔ กักตัวอยู่ภายในบ้านหรือที่พักของตนเอง เป็นเวลา ๑๔ วัน

๔. การเดินทางเข้ามาจากจังหวัดภูเก็ต ให้ปฏิบัติดังนี้

๔.๑ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น

๔.๒ ยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ทั้งเข้าและออกพื้นที่จังหวัดน่าน

๔.๓ ลงทะเบียนผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน และรับเอกสาร “ใบผ่านด่าน” แล้วนำไปรายงานตัวต่อพนักงานควบคุมโรค ณ กองร้อยอาสาสมัครสาธารณสุขจิตอาสาจังหวัดน่านที่ ๑ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยทันที

๔.๔ ให้บุคคลดังกล่าวกักตัวเองอยู่ภายในสถานที่ซึ่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดน่านกำหนด เป็นเวลา ๑๔ วัน นับแต่วันแรกที่เข้ามาในพื้นที่ ทั้งนี้ เมื่อผ่านการกักตัวเอง เป็นเวลา ๕-๗ วัน แล้ว หากมีความประสงค์ที่จะกลับไปกักตัวเองที่บ้านสามารถยื่นความประสงค์ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค ณ กองร้อยอาสาสมัครสาธารณสุขจิตอาสาจังหวัดน่านที่ ๑ ขอเข้ารับการตรวจวิเคราะห์เพื่อค้นหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จากโรงพยาบาลน่าน หากผลการตรวจปรากฏว่า

๔.๔.๑ ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เจ้าพนักงานควบคุมโรคจะออกหนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ให้และส่งตัวกลับไปกักตัวเองที่บ้านจนครบกำหนด ๑๔ วัน และเมื่อเดินทางถึง

พื้นที่อำเภอที่เป็นภูมิลำเนาหรือเป็นที่พักระหว่างอยู่ในจังหวัดน่านให้ไปรายงานตัวต่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน (กรณีอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน) หรือผู้ใหญ่บ้าน

๔.๔.๒ หากพบเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ต้องเข้ารับการรักษาดำเนินการที่โรงพยาบาลน่าน หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดน่านเห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป อนึ่ง กรณีบุคคลซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสั่งให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง (self monitoring) เป็นเวลา ๑๔ วัน ตามข้อ ๒ หรือกักกันตนเองเป็นเวลา ๑๔ วัน ตามข้อ ๓ และข้อ ๔ มีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดน่านก่อนครบกำหนด ๑๔ วัน ให้ยื่นคำขออนุญาตออกพื้นที่ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (สาธารณสุขอำเภอ หรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูมิลำเนา) หากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประเมินเบื้องต้นแล้วเห็นว่าไม่มีอาการป่วย อาจสั่งให้บุคคลนั้นสามารถเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดน่านได้ โดยให้ไปกักกันตัวเองยังสถานที่ที่จะเดินทางไป หรือให้ไปดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ที่จังหวัดปลายทางกำหนดก็ได้

ในการนี้ ขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดปฏิบัติการด้านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางเข้า - ออก พื้นที่จังหวัดน่าน และชุดปฏิบัติการด้านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางเข้า - ออก พื้นที่จังหวัดน่านโดยชุมชน ปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านดังกล่าว รวมทั้งให้โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙ จังหวัดน่านชี้แจงและสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรภิตติ ศรีทิพากร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน

สำนักงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน

สำนักงานจังหวัดน่าน

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๖๓๙๙

แนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าและออกพื้นที่จังหวัดน่าน

ประเภทการเดินทาง	มาตรการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙									
	แสดงบัตร ประจำตัว ประชาชน	แสดงหนังสือ รับรอง	วัดอุณหภูมิ	รับใบ ผ่าน ด่าน	ลงทะเบียน ผู้เดินทาง เข้าพื้นที่	รายงานตัวต่อ ผู้ใหญ่บ้าน/ หัวหน้าบ้าน	สืบสวนโรค โดย อสม./รพ สต.ในพื้นที่	เฝ้าสังเกต อาการ ตนเอง	กักกันตัว	ออกนอกพื้นที่ ก่อนครบ กำหนดหากเจ้า พนักงาน ควบคุมโรค เห็นชอบ
<p>๑. <u>เดินทางเข้าและออกพื้นที่จังหวัดน่านใน หนึ่งวัน</u></p> <p>๑.๑ เพื่อปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตรรวมทั้งการขนส่งอุปกรณ์ และเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อเก็บ เกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร สินค้า อุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่ง น้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่งพัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศ เพื่อกักกัน ยานพาหนะทางราชการ และ การมาติดต่อราชการ</p> <p>๑.๑.๑ กรณีมีหนังสือรับรองที่ออก ให้โดยหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๑.๑.๒ กรณีไม่มีหนังสือรับรองที่ ออก โดยหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๑.๒ กรณีประชาชนชาวไทยที่มีภูมิลำเนา อยู่ในจังหวัดอื่นหรือมีที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัด อื่นที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาใน พื้นที่จังหวัดน่าน</p>	✓	✓	✓							
	✓		✓	✓		✓				
	✓		✓	✓		✓				

แนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าและออกพื้นที่จังหวัดน่าน

ประเภทการเดินทาง	มาตรการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙									
	แสดงบัตร ประจำตัว ประชาชน	แสดงหนังสือ รับรอง	วัดอุณหภูมิ	รับใบ ผ่าน ด่าน	ลงทะเบียน ผู้เดินทาง เข้าพื้นที่	รายงานตัวต่อ ผู้ใหญ่บ้าน/ หัวหน้าบ้าน	สืบสวนโรค โดย อสม./รพ สต.ในพื้นที่	เฝ้าสังเกตอาการ ตนเอง	กักกันตัว	ออกนอกพื้นที่ ก่อนครบ กำหนดหาก เจ้าพนักงาน ควบคุมโรค เห็นชอบ
๒. เดินทางเข้ามาจากจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง “รายชื่อจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รายใหม่ เกินกว่า ๒๘ วัน และมีความเสี่ยงต่ำ”	✓		✓	✓		✓	✓ (อสม.)	✓		
๓. เดินทางเข้ามาจากจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในประกาศตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เรื่อง “รายชื่อจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รายใหม่ เกินกว่า ๒๘ วัน และมีความเสี่ยงต่ำ”	✓		✓		✓	✓	✓ (สสอ./ รพสต.)		✓	✓
๔. เดินทางเข้ามาจากจังหวัดภูเก็ต	✓		✓		✓	<ul style="list-style-type: none"> ● ไปรายงานตัวต่อพนักงานควบคุมโรค ณ กองร้อย อส.จังหวัดน่านที่ ๑ ตำบลมาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน ● ให้กักตัวเองอยู่ในสถานที่ซึ่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดน่านกำหนด ๑๔ วัน ● เมื่อกักตัวเอง ๕-๗ วัน แล้ว สามารถขอเข้ารับ การตรวจวิเคราะห์เพื่อค้นหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จากโรงพยาบาลน่านได้ หากว่าไม่พบเชื้อ สามารถกลับไปกักตัวที่บ้านจนครบ ๑๔ วันได้ 	✓	✓		